



ที่ สก ๐๐๓๒.๐๑๐/๒๖๒๑

ถึง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง และกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง กรณีอาจมีผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักคอย หรือ ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรคที่อยู่ในระหว่างถูกกักกัน ณ สถานที่เอกเทศที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด มีความประสงค์ขอยกมาใช้สิทธิในระหว่างที่ถูกแยกกักเพื่อรักษาพยาบาล หรือในระหว่างถูกกักกัน (Quarantine) นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีข้อซักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยเฉพาะประเด็น ผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการติดโรค) และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่กำหนด ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือคณะกรรมการเลือกตั้ง ที่ ลต ๐๐๑๒/ว ๑๔๗๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดสระแก้ว

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔



กลุ่มกฎหมาย

โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๓๐๐

โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑ ต่อ ๑๐๐

ด่วนที่สุด

ที่ ลต ๐๐๑๒/ว ๑๕๗๕



เลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๑๒/ว ๙๘๒

ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต ๐๐๑๒/ว ๑๓๐๗

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้แจ้งการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ได้ชักซ้อมแนวทางการรับสมัครรับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ดำเนินการและแจ้งประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอชักซ้อมแนวทางการจัดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้ดำเนินการและแจ้งประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การกำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง ต้องมีสถานที่กว้างขวาง ไม่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร / ๑ คน ตามจำนวนเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครทั้งหมด สถานที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การรับสมัคร และห้องน้ำ ทุก ๑ ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง

๒. การจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างสำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และเว้นระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่รับสมัครกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร

๓. ให้จำกัดจำนวนคนที่เดินทางมาสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก โดยให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามไม่เกิน ๒ คน หากมีจำนวนเกินกว่า ๒ คน ให้อยู่ภายนอกที่ห้องที่ต้องรับสมัคร หรือกรณีมีสื่อมวลชนหรือผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ให้จัดสถานที่นอกห้องรับสมัครรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๒

๔. ให้มีจุดคัดกรองและเจ้าหน้าที่คัดกรอง โดยแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน (อาสาสมัคร) ทำหน้าที่คัดกรองและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและอุปกรณ์สำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้การจัดหาหน้ากากอนามัยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ติดตาม ผู้สนใจมาสังเกตการณ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง ด้วยตนเอง

/๕. ให้เจ้าหน้าที่ ...

๕. ให้เจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สวมหน้ากากอนามัย สวม face shield และถุงมือยาง เพื่อลดการแพร่เชื้อ

๖. ในการจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับสมัคร ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต้องไม่ขัดต่อตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ ในการรับสมัครรับเลือกตั้งในแต่ละวัน หากเจ้าหน้าที่คัดกรองมีการตรวจพบว่าผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายใดเคยเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเคยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิ ให้แยกผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งรายนั้นไปยังสถานที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครรับเลือกตั้ง

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ถือเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการพิจารณาดำเนินการหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ที่เป็โรคหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดจนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันควรสงสัย เพื่อมิให้โรคดังกล่าวแพร่ออกไป ซึ่งผู้ที่ได้รับคำสั่งดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจ รักษา หรือชันสูตรทางการแพทย์ และอยู่ในสถานที่และตามระยะเวลาที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด โดยจะออกไปนอกสถานที่ดังกล่าวไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้ขยายเป็นกว้างอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดของประเทศไทย อีกทั้งเชื้อไวรัสได้มีการกลายพันธุ์ ทำให้มีผู้ติดเชื้อในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ที่มีความประสงค์เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้มีคำสั่งให้ผู้นั้นเข้ารับการแยกกักหรือกักกัน ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด จึงไม่สามารถออกจากสถานที่ดังกล่าวเพื่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งหรือมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการและแจ้งประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(จรุงวิทย์ ภูมมา)

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำเนาถูกต้อง



(นายพิชิตชัย เชิดชู)
นิติกรชำนาญการ

สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๘๒๙๐ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๕๖๑